

Số: /KH-SLĐTBXH

Quảng Bình, ngày tháng 02 năm 2023

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG
Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và các Nghị quyết
của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội và
dự toán ngân sách nhà nước năm 2023

Thực hiện Kế hoạch hành động số 26/KH-UBND ngày 06/01/2023 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và các Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) và dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) ban hành Kế hoạch hành động như sau:

I. PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG VÀ MỤC TIÊU TỔNG QUÁT

1. Phương châm hành động

Kế thừa những kết quả quan trọng đã đạt được, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết Nhân dân; nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao, biến thách thức thành cơ hội, thực hiện thành công toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2023, đồng thời tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm; trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 của tỉnh Quảng Bình, Sở LĐTBXH xác định, nhất quán phương châm hành động năm 2023 của tỉnh, đó là: "**Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả**".

2. Mục tiêu tổng quát

Tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; hỗ trợ giải quyết việc làm, đảm bảo nguồn cung lao động; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có kỹ năng nghề, tập trung đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động; tập trung nguồn lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều bền vững, hạn chế tái nghèo, phát sinh nghèo; cải thiện, nâng cao mức sống của người có công; trợ giúp có hiệu quả các nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

II. CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Lĩnh vực lao động, việc làm và giáo dục nghề nghiệp

1.1. Lao động, việc làm

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch giao chỉ tiêu giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh năm 2023; Kế hoạch phát triển thị trường lao động đến năm 2025. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 20 CT/TW ngày 20/12/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới. Tham mưu xây dựng văn bản chỉ đạo, đôn đốc việc tăng cường phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) (Bảo hiểm thất nghiệp) trên địa bàn tỉnh; tổ chức các Hội nghị tuyên truyền, tập huấn công tác giải quyết việc làm và đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; kiểm tra, giám sát công tác giải quyết việc làm và đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; tham mưu xây dựng Đề án Hỗ trợ nguồn vốn giải quyết việc làm từ ngân sách địa phương giai đoạn 2023 - 2025; triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động giảm tỷ lệ lao động làm việc bất hợp pháp tại nước ngoài; đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về lao động - việc làm, BHXH nhằm nâng cao nhận thức các cấp, các ngành và Nhân dân; nâng cao chất lượng hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội ưu tiên vay vốn cho các dự án, cơ sở sản xuất kinh doanh làm ăn có hiệu quả; hỗ trợ vay vốn để đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; tạo điều kiện cho những người thất nghiệp, lao động thiếu việc làm vay vốn tạo việc làm; tổ chức các Hội nghị tuyên truyền, tập huấn công tác cho vay vốn từ Quỹ Quốc gia về việc làm; tăng cường công tác kiểm tra giám sát trong lĩnh vực giải quyết nguồn vốn cho vay để chấn chỉnh kịp thời các sai phạm. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giải quyết việc làm tại địa phương; tăng cường thanh tra, kiểm tra liên ngành việc chấp hành pháp luật về lao động - việc làm, vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, nộp BHXH, sử dụng người lao động nước ngoài tại các đơn vị. Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin thị trường lao động đồng bộ; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023.

1.2. Giáo dục nghề nghiệp

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 463/KH-UBND ngày 30/3/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 09/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nội dung phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2020 - 2025 năm 2023.

Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, nhà giáo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cán bộ địa phương; chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các trung tâm dịch vụ việc làm đẩy mạnh công tác tư vấn tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp cho người lao động; tổ chức các hoạt động tư vấn nghề nghiệp, hướng nghiệp và việc làm; tổ chức các hội nghị tập huấn, hội thi, ngày hội khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện có hiệu quả công tác phân luồng học sinh tốt nghiệp THPT, THPT. Tổ chức đoàn khảo sát, học tập kinh nghiệm về giáo dục nghề nghiệp ở một số địa phương,

tham mưu đàm phán và ký kết một số văn bản thúc đẩy hợp tác và hội nhập quốc tế về giáo dục nghề nghiệp của tỉnh. Tham mưu tổ chức sơ kết 03 năm (2021 - 2023) thực hiện Kế hoạch số 463/KH-UBND của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 04-CT/TU ngày 9/12/2020 của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh về nội dung phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2020 - 2025. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về đào tạo nghề nghiệp tại các cơ sở đào tạo. Xây dựng và thẩm định định mức kinh tế - kỹ thuật và định mức chi phí các cấp trình độ đào tạo nghề. Tăng cường công tác truyền thông bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng; xây dựng phong trào học tập, xã hội học tập, học tập suốt đời của mỗi cá nhân.

2. Lĩnh vực người có công với cách mạng

Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các ngành, các cấp trong việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và thực hiện chế độ đối với người tham gia kháng chiến. Tăng cường công tác tuyên truyền các chế độ chính sách nhằm nâng cao nhận thức và củng cố nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác chính sách cấp cơ sở. Thực hiện chặt chẽ việc thẩm định, xét duyệt hồ sơ hưởng các chế độ chính sách; thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính; giải quyết đúng, đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công; phối hợp thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Vận động toàn dân thực hiện tốt phong trào chăm sóc gia đình và người có công với cách mạng; xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa nhằm tăng cường nguồn lực xã hội hóa trong việc hỗ trợ, chăm sóc người có công với cách mạng. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai sót ở cơ sở. Tổ chức đối thoại với Nhân dân về các chế độ chính sách ưu đãi người có công, xử lý kịp thời đơn thư của đối tượng; tiếp tục xử ký các kiến nghị của Thanh tra Bộ LĐTBXH theo quy định.

3. Lĩnh vực xã hội thuộc Sở quản lý

3.1. Công tác bảo trợ xã hội

Phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan về trợ giúp xã hội để người dân tiếp cận các chế độ chính sách của Nhà nước. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện chính sách trợ giúp xã hội ở các cấp, nhất là thực hiện chính sách trợ cấp xã hội thường xuyên. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp kêu gọi sự trợ giúp hỗ trợ cho các đối tượng gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ mồ côi... để đảm bảo cuộc sống và hòa nhập cộng đồng.

3.2. Công tác giảm nghèo

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương các cấp. Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, sự điều hành của chính quyền, sự vận động quần chúng của mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, sự tham gia của người dân để thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững.

Đưa mục tiêu giảm nghèo vào tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các tổ chức cơ sở đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể của địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò giám sát của HĐND, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị các cấp về công tác giảm nghèo.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân bằng nhiều hình thức phù hợp, đặc biệt nêu cao ý thức trách nhiệm của bản thân người nghèo, hộ nghèo, khơi dậy ý chí tự lực vượt khó, chăm chỉ làm việc vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đánh giá đúng thực trạng đời sống hộ nghèo, hộ cận nghèo, từ đó đề ra các giải pháp hỗ trợ giảm nghèo phù hợp cho từng nhóm đối tượng. Gắn công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm với công tác giảm nghèo bền vững, chú trọng những vùng khó khăn, đồng bào dân tộc, miền núi, vùng sâu, vùng xa và xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển. Huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, cộng đồng để hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các dịch vụ cơ bản, giúp hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.

3.3. Công tác trẻ em

Phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước, tai nạn rủi ro khi tham gia tương tác trên không gian mạng cho trẻ em.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác trẻ em ở các cấp, nhất là thực hiện các chính sách trợ cấp cho trẻ em, các cơ sở trợ giúp xã hội chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp kêu gọi sự trợ giúp cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để đảm bảo cuộc sống và hòa nhập cộng đồng.

3.4. Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội

Phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức và người dân về chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tệ nạn xã hội.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ngăn chặn những hành vi về mại dâm, ma túy và phòng, chống nạn buôn bán người. Tập trung các giải pháp đồng bộ trong việc lập hồ sơ đưa đối tượng đi cai nghiện bắt buộc kết hợp với các giải pháp cai nghiện tại gia đình và cộng đồng.

3.5. Công tác bình đẳng giới

Tiếp tục hướng dẫn các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bình đẳng giới năm 2023; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực về công tác bình đẳng giới; triển khai có hiệu quả Tháng hành động Vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới từ ngày 15/11/2023 đến ngày 15/12/2023; tổ chức kiểm tra, giám sát bình đẳng giới tại các địa phương. Tuyên truyền, tập huấn và giám sát hoạt động của Mô hình địa chỉ tin cậy - Nhà tạm lánh về công tác Bình đẳng giới năm 2023.

4. Công tác thanh tra

Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nắm chắc tình hình khiếu nại đông người để có kế hoạch giải quyết kịp thời ngay tại cấp cơ sở; hạn chế tối đa tình trạng đơn giải quyết tồn đọng kéo dài, quá hạn và vượt cấp. Tăng cường việc đối thoại trực tiếp của Lãnh đạo Sở trong quá trình giải quyết đơn thư, nhằm hạn chế các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, gay gắt, gây mất ổn định tình hình chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tiếp công dân thường xuyên và định kỳ theo quy định; thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định; tổ chức điều tra các vụ tai nạn lao động thuộc thẩm quyền.

5. Công tác đảm bảo hoạt động của Sở

5.1. Công tác kế hoạch, tài chính

Thực hiện phân bổ và giao dự toán các nguồn kinh phí năm 2023 đảm bảo kịp thời, đồng thời hướng dẫn triển khai thực hiện các nguồn kinh phí, chế độ chính sách, nghiệp vụ chuyên môn. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công của Sở; lập dự toán ngân sách và kế hoạch tài chính - ngân sách những năm tiếp theo. Xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm tra công tác quản lý đối tượng, công tác chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bru điện; công tác mộ liệt sĩ và công trình ghi công liệt sĩ tại các địa phương, cơ sở. Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện công tác tài chính, kế toán đảm bảo hiệu quả, kịp thời.

Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ LĐTBXH, của sở, ngành liên quan, Sở đã xây dựng Kế hoạch phát triển KT-XH và đầu tư công năm 2023; dự toán NSNN năm 2023 và kế hoạch tài chính NSNN 2023 - 2025, cụ thể như sau:

(1) Kế hoạch phát triển KT-XH và đầu tư công năm 2023 tại văn bản số 1072/KH-SLĐTBXH ngày 05/8/2022 kèm đầy đủ các biểu theo quy định và đã báo cáo UBND tỉnh qua Sở Kế hoạch và Đầu tư.

(2) Dự toán NSNN năm 2023 và kế hoạch tài chính NSNN 2023 - 2025 tại văn bản số 1324/SLĐTBXH-KHTC ngày 14/9/2022 kèm đầy đủ các biểu theo quy định và đã báo cáo UBND tỉnh, trong đó: chi đầu tư phát triển năm 2023 là 123,041 tỷ đồng và chi thường xuyên NSNN năm 2023 là 98,654 tỷ đồng (gồm Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc Sở).

5.2. Công tác tổ chức, hành chính, tổng hợp

Tổ chức thực hiện tốt các nội dung công tác trọng tâm của Sở trong năm 2023. Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, kiện toàn công tác tổ chức bộ máy và cán bộ đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Sở. Thực hiện chế độ nâng lương thường xuyên, nâng lương trước hạn, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề, tinh giảm biên chế và các chế độ BHXH. Rà soát hồ sơ cán bộ và phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo quy định. Giải quyết công việc thường xuyên, đột xuất của cơ quan; tổng hợp và xử lý tài liệu, quản lý văn bản và thực hiện các chế độ, chính

sách khác theo đúng quy định.

(Có Phụ lục các chỉ tiêu và các nhiệm vụ chủ yếu năm 2023 gửi kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào nội dung Kế hoạch hành động này, các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở (PCM, ĐV); phòng LĐTBXH các huyện, thị xã, thành phố tập trung tổ chức thực hiện kịp thời, có chất lượng, hiệu quả, đúng quy định, đúng lộ trình các chương trình, kế hoạch, đề án được giao; thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất theo đúng quy định; tham mưu Lãnh đạo Sở tổ chức các hội nghị chuyên đề để kịp thời xử lý những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

2. Duy trì việc tổ chức Hội nghị giao ban hàng tháng, hàng quý, 6 tháng hoặc đột xuất để đánh giá tình hình và đề ra các biện pháp đẩy mạnh việc triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và các Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2023.

3. Giao Văn phòng theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch hành động theo đúng quy định.

Kế hoạch hành động này thay thế Kế hoạch hành động số 1953/KH-SLĐTBXH ngày 20/12/2022 của Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Bình về thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2023./.

Nơi nhận:

- Bộ LĐTBXH } (để báo cáo);
- UBND tỉnh }
- VP UBND tỉnh, Sở KHĐT, Sở Tài chính;
- Lãnh đạo Sở;
- Các TCCM, ĐV trực thuộc Sở;
- Phòng LĐTBXH các huyện, thị xã, thành phố;
- Website Sở;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trường Sơn

Phụ lục

(Kèm theo Kế hoạch hành động số /KH-SLĐTBXH ngày /02/2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)

A. THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ CÁC CHỈ TIÊU CỦA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mục tiêu phấn đấu
I	CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU		
1	Giải quyết việc làm	Người	18.500
2	Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều	%	0,8
3	Tỷ lệ lao động qua đào tạo	%	68,7
	Trong đó: Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ	%	29,5
II	MỘT SỐ CHỈ TIÊU CỤ THỂ		
1	Lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng	Người	3.700
2	Tỷ lệ tham gia BHXH so với lực lượng lao động trong độ tuổi	%	28,6

B. CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU TRONG NĂM 2023

TT	Nội dung công việc	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Thời gian thực hiện
I	LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM - DẠY NGHỀ			
1	Triển khai các nội dung Kế hoạch số 463/KH-UBND ngày 30/3/2021 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 04-CT//TU ngày 9/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nội dung phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2020 - 2025 trong năm 2023	Phòng Lao động - Việc làm- Dạy nghề	Các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp	Năm 2023

2	Tham mưu xây dựng Kế hoạch phát triển thị trường lao động đến năm 2025	Phòng Lao động - Việc làm - Dạy nghề	Các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan	Tháng 2
3	Xây dựng Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới	Phòng Lao động - Việc làm - Dạy nghề	Các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan	Tháng 2
4	Tham mưu xây dựng văn bản chỉ đạo, đơn đốc việc tăng cường phát triển đối tượng tham gia BHXH (BHTN) trên địa bàn tỉnh	Phòng Lao động - Việc làm - Dạy nghề	BHXH tỉnh và các địa phương	Tháng 3
5	Tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình	Phòng Lao động - Việc làm - Dạy nghề	Các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp	Tháng 5
6	Tổ chức các hoạt động tư vấn nghề nghiệp, hướng nghiệp và việc làm năm 2023	Phòng Lao động - Việc làm - Dạy nghề	Các sở, ngành, tổ chức cấp tỉnh và các địa phương; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp	Tháng 3, 4, 10, 11
7	Kiểm tra các tổ chức, doanh nghiệp về thực hiện pháp luật lao động, an toàn vệ sinh lao động	Phòng Lao động - Việc làm - Dạy nghề	Sở Y tế, Liên đoàn Lao động tỉnh, BHXH tỉnh	Tháng 4 đến tháng 12
8	Tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023	Phòng Lao động - Việc làm - Dạy nghề	Các sở, ngành, tổ chức cấp tỉnh; các địa phương; các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh	Tháng 5

9	Tổ chức sơ kết 03 năm (2021 - 2023) thực hiện Kế hoạch số 463/KH-UBND của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 04-CT/TU ngày 9/12/2020 của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh về nội dung phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2020 - 2025	Phòng Lao động - Việc làm - Dạy nghề	Các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp	Tháng 8
10	Tổ chức các hoạt động tôn vinh người lao động có tay nghề giỏi nhân ngày kỹ năng nghề 4/10	Phòng Lao động - Việc làm - Dạy nghề	Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế, Hội Doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh	Tháng 10
11	Tham mưu xây dựng Đề án Hỗ trợ nguồn vốn giải quyết việc làm từ ngân sách địa phương giai đoạn 2023 - 2025	Phòng Lao động - Việc làm - Dạy nghề	Sở KHĐT, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh và các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan	Tháng 10
II LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG				
1	Giải quyết chế độ chính sách ưu đãi người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và các văn bản hướng dẫn liên quan	Phòng Người có công	Phòng LĐTBXH cấp huyện, UBND cấp xã, các cơ quan, đơn vị liên quan	Năm 2023
2	Tham mưu Kế hoạch và thực hiện tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân dịp các ngày lễ, tết của đất nước, của tỉnh	Phòng Người có công, Kế hoạch - Tài chính	Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan	Năm 2023
3	Phân bổ chỉ tiêu và tổ chức điều dưỡng người có công với cách mạng	Phòng Người có công, Phòng Kế hoạch - Tài chính	Trung tâm Điều dưỡng luân phiên người có công, Phòng LĐTBXH cấp huyện, UBND cấp xã	Năm 2023

4	Rà soát, thực hiện số hoá đối với số hồ sơ người có công còn lại	Phòng Người có công, Phòng Kế hoạch - Tài chính	Các đơn vị liên quan	Năm 2023
5	Tập huấn thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, Nghị định số 131/2021/NĐ-CP 30/12/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện	Phòng Người có công, Phòng Kế hoạch - Tài chính	Các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan	Tháng 2 đến tháng 4
6	Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh	Phòng Người có công, Kế hoạch - Tài chính	UBND cấp huyện	Tháng 2 đến tháng 3/2022
7	Thực hiện hoàn mẫu hài cốt liệt sỹ sau khi giám định ADN theo kế hoạch và dự toán được Cục Người có công phê duyệt	Phòng Người có công, Kế hoạch - Tài chính	Phòng LĐTBXH cấp huyện và UBND cấp xã liên quan	Quý I
8	Tiếp nhận và an táng hài cốt liệt sỹ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Lào về nước	Phòng Người có công, Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng	Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan liên quan	Tháng 5
9	Thực hiện phân cấp, phân quyền cho cấp huyện, cấp xã trong khai thác hồ sơ người có công (từ phần mềm Số hóa và chi trả kinh phí NCC).	Phòng Người có công	UBND cấp huyện, cấp xã	Quý I
III	LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI - TRẺ EM VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI			

1	Tham mưu UBND tỉnh trình Chính phủ hỗ trợ gạo cứu đói và phân bổ gạo cho Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán và thời kỳ giáp hạt 2023; tham mưu triển khai các hoạt động thăm tặng quà cho người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, các cơ sở trợ giúp xã hội trong dịp Tết Nguyên đán 2023	Phòng Bảo trợ xã hội - Trẻ em và Phòng, chống tệ nạn xã hội	Phòng LĐTBXH cấp huyện	Tháng 01
2	Tham mưu kế hoạch giao chỉ tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023	Phòng Bảo trợ xã hội - Trẻ em và Phòng, chống tệ nạn xã hội	UBND các huyện, thị xã, thành phố	Tháng 2
3	Xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh quy định đối tượng người khuyết tật thân kinh, tâm thần đặc biệt nặng đang hưởng đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh	Phòng Bảo trợ xã hội - Trẻ em và Phòng, chống tệ nạn xã hội; Phòng Người có công	Các sở, ban, ngành và các địa phương có liên quan	Quý I
4	Xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về Quy định các khoản đóng góp, chế độ miễn, giảm, hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tại Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh	Phòng Bảo trợ xã hội - Trẻ em và Phòng, chống tệ nạn xã hội	Các sở, ban, ngành và các địa phương có liên quan	Quý I
5	Triển khai thực hiện các nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững năm 2023	Phòng Bảo trợ xã hội - Trẻ em và Phòng, chống tệ nạn xã hội	Các sở, ban, ngành và các địa phương có liên quan	Năm 2023
6	Triển khai các hoạt động kiểm tra của Đội Kiểm tra liên ngành 178 phòng, chống tệ nạn xã hội theo kế hoạch, chương trình năm 2023	Phòng Bảo trợ xã hội - Trẻ em và Phòng, chống tệ nạn xã hội	Các thành viên Đội 178; Phòng LĐTBXH cấp huyện	Năm 2023

7	Theo dõi, tổng hợp, kiểm tra, giám công tác quản lý, chi trả trợ giúp xã hội thường xuyên tại các địa phương và các cơ sở trợ giúp xã hội. Tổng hợp, rà soát nắm tình hình đời sống của Nhân dân trên địa bàn tỉnh	Phòng Bảo trợ xã hội - Trẻ em và Phòng, chống tệ nạn xã hội	Các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan	Năm 2023
8	Triển khai các Kế hoạch về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các dự án, chương trình hỗ trợ bảo vệ, chăm sóc trẻ em; dự án phòng, chống tệ nạn xã hội...	Phòng Bảo trợ xã hội - Trẻ em và Phòng, chống tệ nạn xã hội	Các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan	Năm 2023
9	Tổ chức Ngày vì người khuyết tật (18/4)	Phòng Bảo trợ xã hội - Trẻ em và Phòng, chống tệ nạn xã hội	Các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan	Tháng 4
10	Xây dựng quy định một số nội dung, định mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh	Phòng Bảo trợ xã hội - Trẻ em và Phòng, chống tệ nạn xã hội	Các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan	Tháng 4
11	Tổ chức giám sát, đánh giá 6 tháng năm 2023, giữa kỳ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025	Phòng Bảo trợ xã hội - Trẻ em và Phòng, chống tệ nạn xã hội	Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố	Tháng 5, 6, 11,12
12	Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2023	Phòng Bảo trợ xã hội - Trẻ em và Phòng, chống tệ nạn xã hội	UBND các huyện, thị xã, thành phố	Tháng 5, 6

13	Tổ chức Tháng hành động vì trẻ em (01/6); Tháng hành động phòng chống ma túy (tháng 6); Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6)	Phòng Bảo trợ xã hội - Trẻ em và Phòng, chống tệ nạn xã hội	Các sở, ngành, địa phương liên quan	Tháng 6
14	Tổ chức Ngày toàn dân phòng chống mua bán người (30/7)	Phòng Bảo trợ xã hội - Trẻ em và Phòng, chống tệ nạn xã hội	Các sở, ngành, địa phương liên quan	Tháng 7
15	Xây dựng Kế hoạch và triển khai công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023	Phòng Bảo trợ xã hội - Trẻ em và Phòng, chống tệ nạn xã hội	Các sở, ngành, địa phương liên quan	Tháng 9 đến tháng 11
16	Tổ chức Tháng hành động Người cao tuổi (01/10)	Phòng Bảo trợ xã hội - Trẻ em và Phòng, chống tệ nạn xã hội	Các sở, ngành, địa phương liên quan	Tháng 10
17	Trình phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023	Phòng Bảo trợ xã hội - Trẻ em và Phòng, chống tệ nạn xã hội	UBND tỉnh	Tháng 12
IV	CÔNG TÁC THANH TRA			
1	Thực hiện tiếp công dân thường xuyên và định kỳ theo quy định	Thanh tra	Các cơ quan, đơn vị, phòng chuyên môn liên quan	Năm 2023
2	Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền và thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của Sở	Thanh tra	Các cơ quan, đơn vị, phòng chuyên môn liên quan	Năm 2023

3	Điều tra các vụ tai nạn lao động thuộc thẩm quyền theo quy định	Thanh tra	Các cơ quan, đơn vị, phòng chuyên môn liên quan	Năm 2023
4	Thanh tra các lĩnh vực người có công còn lại khi có đơn thư hoặc theo chỉ đạo của cấp trên, của Lãnh đạo Sở	Thanh tra		Năm 2023
5	Thanh tra việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quyền trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em tại 02 huyện trên địa bàn tỉnh	Thanh tra	Phòng Bảo trợ xã hội - Trẻ em và Phòng, chống tệ nạn xã hội, các huyện liên quan	Quý I
6	Thanh tra việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ưu đãi người có công với các mạng tại 02 huyện trên địa bàn tỉnh	Thanh tra	Phòng Người có công, Kế hoạch - Tài chính và các huyện liên quan	Quý II
7	Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội đối với 10 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (theo phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh)	Thanh tra	Các cơ quan, đơn vị, phòng chuyên môn liên quan	Quý III
8	Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật giáo dục nghề nghiệp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh	Thanh tra	Phòng Lao động - Việc làm - Dạy nghề	Quý IV
V	MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KHÁC			
1	Tiếp tục triển khai chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ vào làm việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 140/2017/NĐ/CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ	Văn phòng	Các đơn vị trực thuộc, Phòng LĐTBXH cấp huyện	Năm 2023
2	Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu theo Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy	Văn phòng	Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, Phòng LĐTBXH cấp huyện	Năm 2023

3	Quản lý chặt chẽ công tác đấu thầu, mua sắm công; nâng cao tỷ lệ đấu thầu qua mạng bảo đảm thực chất, công khai, minh bạch	Phòng Kế hoạch - Tài chính	Các đơn vị trực thuộc, Phòng LĐTBXH cấp huyện	Năm 2023
4	Thực hiện có hiệu quả Đề án chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn tỉnh	Phòng Kế hoạch - Tài chính	Bưu điện tỉnh; UBND cấp huyện; Phòng LĐTBXH cấp huyện; UBND cấp xã	Năm 2023
5	Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2023	Văn phòng	Các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh	Tháng 02
6	Triển khai Tháng hành động Vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới từ ngày 15/11/2023 đến ngày 15/12/2023	Văn phòng	Các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh	Tháng 10